
เรื่องเสร็จที่ ๕๗/๒๕๒๙ 

(ไม่รับพิจารณา) 
 

ที่ นร ๐๕๐๑/๒๒๒ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๒๙ มกราคม ๒๕๒๙ 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ตีความพระราชบัญญัติอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 

เรียน  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

อ้างถึง  หนังสอืธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๐๓๐๘/๑๖๖๕  
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๙ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเหน็ทางกฎหมาย 

 ของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔ 

 

ตามหนังสือที่อ้างถึงความว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้
ขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน า้ตาล
ทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายได้ปฏิเสธการขอจดทะเบียนดังกล่าว 
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความว่า ธนาคาร
เพื่อการเกษตรฯ ซึ่งเป็นผู้ ส่งอ้อยให้แก่โรงงานในวันที่พระราชบัญญัติอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 
๒๕๒๗ ใช้บังคับ มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๗๗ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว หรือไม่ นั้น 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการ
ตีความตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และตามข้อ ๔ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเหน็ทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ได้ก าหนดว่า “เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามขั้นตอนของการ
บริหารราชการแผ่นดิน เร่ืองที่กรรมการร่างกฎหมายจะพิจารณาให้ความเหน็ทางกฎหมาย จะต้อง
เป็นเร่ืองที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือรักษาการตาม
กฎหมายแล้ว .....ฯลฯ.....” ส าหรับปัญหานี้ จึงควรจะได้หารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะผู้ รักษาการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และ
ผู้ รับผิดชอบส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ
ของคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายและการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้าชาวไร่อ้อย
ก่อน 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากได้หารือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ยังข้องใจในปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายินดีที่จะ
ด าเนินการให้ความเหน็ต่อไป 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) อมร  จันทรสมบูรณ์ 
(นายอมร  จันทรสมบูรณ์) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 

โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ 

๒๒๔๑๓๓๕ 

๒๒๔๑๓๔๕ 
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ที่ นร ๐๕๐๑/ไ๒๒๒๒                                         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๒๕๕

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตีความพระราชบัญญัติอ้อยและนําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๓

เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อ้างถึง หนังสือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๐๓๐๕/๑๒๒๕

ลงวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๒๕

สิงที่ส่งมาด้วย ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมาย
ของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๕

ตามหน
             ังสือที่อ้างถึงความว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้
ขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๐๐ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาล
ทราย พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายได้ปฏิเสธการขอจดทะเบียนดังกล่าว
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จึงขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความว่า ธนาคาร
เพื่อการเกษตรฯ ซึ่งเป็นผู้ส่งอ้อยให้แก่โรงงานในวันที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ.
๒๕๒ ใช้บังคับ มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๓ แห่ง

พระราชบัญญัติดังกล่าว หรือไม่ นั้น

             
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการ
ตีความตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๓ และตามข้อ ๕ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย
WA. ๒๕๒๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้ได้กําหนดว่า “เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามขั้นตอนของการ
บริหารราชการแผ่นดิน เรื่องที่กรรมการร่างกฎหมายจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย จะต้อง
เป็นเรื่องที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรักษาการตาม
กฎหมายแล้ว .....ฯลฯ.....7
              สําหรับบปัญหานี้จึงควรจะได้หารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
ผู้รับผิดชอบสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราซึ่งมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ
ของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายและการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้าชาวไร่อ้อย
ก่อน
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             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากได้หารือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ยังข้องใจในปัญหาดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายินดีที่จะ
     »     go
ดําเนินการให้ความเห็นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
Tis. ๒๒๒๒๐๒๐๒๐-๕
ใต๒ต๕๑๓๓๕

ใจ๒๕๑๓๕๕
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